



ASIA AVIATION
Public Company Limited



นโยบายด้านภาษี

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

นโยบายด้านภาษี

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านภาษีให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสะท้อนถึงคุณค่า และหลักปฏิบัติที่ยึดมั่นในความถูกต้องโปร่งใส และเป็นธรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินการด้านภาษีเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ดังนั้นระบบการบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการกำหนดไว้ที่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจหลักให้กับบริษัทฯ

นโยบายด้านภาษีของบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. จรรยาบรรณด้านภาษี

บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อภาษีที่โดดเด่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งเน้นเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีในการรับผิดชอบต่อภาษีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้หลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่หลีกเลี่ยงภาษี และปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี

- **การปฏิบัติตามกฎหมาย**

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายตามข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การรายงานภาษีและการเสียภาษีถูกต้องครบถ้วน รวมถึงข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

- **ความรับผิดชอบต่อภาษี และการชำระภาษี**

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่หลีกเลี่ยงภาษี ด้วยการจัดให้มีระบบภาษีและการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่วางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น กำหนดให้มีการบริหารจัดการการชำระภาษีอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยการประกอบกิจการของสาขาในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เสียภาษีตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ รวมทั้งได้นำรายได้และรายจ่ายที่เกิดจากการประกอบกิจการทั้งในและต่างประเทศมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายในประเทศไทย

- **การกำหนดราคาโอน**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นชำระภาษีให้ถูกต้องภายใต้การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ทั้งในการกำหนดราคาโอนหรือซื้อขายสำหรับรายการทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ กำหนดให้ใช้หลักการเปรียบเทียบระหว่างราคาโอนกับราคาพึงซื้อขายโดยสุจริต (Arm's Length Price)

- **ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ**

บริษัทฯ มีการติดต่อกับหน่วยงานที่กำกับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมุ่งจัดการความเสี่ยงด้านภาษี โดยกำหนดกรอบการควบคุมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงในการรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก

บริษัทฯ ยังมุ่งเสริมสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

3. ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านภาษีทั้งหมด พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายที่ระบุให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านภาษี และรายงานการดำเนินการที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

- ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทฯ ให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรในแต่ละพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ในการตอบข้อซักถาม หรือจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจสอบด้านภาษีให้แก่เจ้าหน้าที่สรรพากรอย่างครบถ้วน